



**วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม**  
**แบบรายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)**  
**ประจำปีการศึกษา 2566**

ตามที่ ข้าพเจ้า นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย ตำแหน่ง อาจารย์ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีความเชี่ยวชาญ ในการสาขา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

- ประเด็นที่ 1. ทำวิจัยเรื่อง “ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อพัฒนาการด้าน ภาษาของเด็กปฐมวัย”
- ประเด็นที่ 2 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ : เป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงานวิจัย และร่วมวิจัย กับพยาบาลในโรงพยาบาลมหาสารคาม ในสาขาการพยาบาลเด็ก
- ประเด็นที่ 3. พัฒนาความเชี่ยวชาญ ; ให้บริการวิชาการที่ศูนย์การเรียนรู้วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ. มหาสารคาม ในเรื่อง การกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ในรูปแบบการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล ดังนี้

**1. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)**

1. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ในหน่วยบริการ  
 ระบุ .....
2. ทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบการบริการ การบริหารการพยาบาล คุณภาพงาน บริการพยาบาลเพื่อรับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน  
 ระบุ .....
3. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติ ทางการพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง

ระบุ จัดทำวิจัย เรื่อง “ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อพัฒนาการด้านภาษา ของเด็กปฐมวัย”

หัวหน้าโครงการวิจัย นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา การพยาบาลเด็ก  
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ผู้ร่วมโครงการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด

1. ชื่อ-สกุล นางกานต์รวี โบราณมูล ตำแหน่ง อาจารย์  
สังกัดภาควิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2. ชื่อ-สกุล นายสิทธิพงศ์ ปาปะถัง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
สังกัดคลินิกพิเศษเด็ก หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
3. ชื่อ-สกุล นางเกศนีย์ เรียนพิศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
สังกัดคลินิกพิเศษเด็ก หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
- (✓) 4. สร้างความรู้จากการปฏิบัติและการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น  
ระบุ ประเด็น : “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย”
5. Individual Development Plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละท่านที่สามารถออกแบบการเพิ่มพูน  
ประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
ระบุ .....

**ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้**

1. บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

(✓) บรรลุ (อธิบายพอสังเขป)

**ความเป็นมาและความสำคัญของการดำเนินการ**

สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ร่วมกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในการช่วยเหลือดูแล ให้คำแนะนำ รวมทั้ง ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักเวชศาสตร์การสื่อสาร ได้จัดทำวิจัยในเรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย” ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำวิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์ และเขียนผลงานวิจัย ได้ บทที่ 1-4 นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ ประสบการณ์จากการ ดำเนินการวิจัย ไปใช้ในการให้บริการวิชาการที่ศูนย์การเรียนรู้วัดธัญญาवास อ.เมือง จ. มหาสารคาม ในการ กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

**วัตถุประสงค์การดำเนินงาน**

1. มีผลงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกัน
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาความเชี่ยวชาญ
3. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
4. มีการต่อยอดผลงาน โดยการขยายผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ไปใช้ในชุมชน

**ผลลัพธ์การดำเนินการ**

**ประเด็นที่ 1.** ทำวิจัยร่วม เรื่อง “ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อ พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย”

ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดย ได้ เขียน บทที่ 5 อภิปรายผลการวิจัย และมีการเบิกจ่าย บิดงบประมาณ ภายในกันยายน 2566 นอกจากนี้ยัง เขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ ภายในเดือน ธันวาคม 2566

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 รวมจำนวน 69 ชั่วโมง

**ประเด็นที่ 2** ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ : เป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงานวิจัย และร่วมวิจัย

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัด โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและการผลิตผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมในการดำเนินงานวิจัยในสาขาการพยาบาลเด็ก จำนวน 3 เรื่อง

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม – กันยายน 2567 รวมจำนวน 30 ชั่วโมง

**ประเด็นที่ 3** ให้บริการวิชาการ ที่ศูนย์การเรียนรู้วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ. มหาสารคาม  
ในเรื่อง การกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข วัดธัญญาวาส ประชาชนในชุมชน ดำเนินการซ่อมแซมอาคารจนได้เป็น ศูนย์การเรียนรู้วัดธัญญาวาส โดยมีการจัดตารางให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน โดยสาขาการพยาบาลเด็ก ได้เปิดคลินิกให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี ในเวลา 15.00-18.00 น.

**วัตถุประสงค์การดำเนินงาน**

1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการด้านการดูแลเด็กและวัยรุ่น
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก
3. เด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพและพัฒนาการ รวมทั้งผู้ปกครองเด็ก ได้รับการดูแลช่วยเหลือตอบสนองความต้องการ และได้รับประโยชน์จากการบริการ

**ผลลัพธ์การดำเนินการ**

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการด้านการดูแลเด็กและวัยรุ่น ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก และเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพและพัฒนาการ รวมทั้งผู้ปกครองเด็ก ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตอบสนองความต้องการ และได้รับประโยชน์จากการบริการ






-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 รวมจำนวน 30 ชั่วโมง




ไม่บรรลุ ระบุเหตุผล เนื่องจาก .....




## 2. รายงานปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

ในระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2567 (ปีการศึกษา 2566)

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
1 ดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง ในเรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย” ปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง / ครั้ง รวม 23 ครั้ง = 69 ชั่วโมง ) มีกิจกรรม ดังนี้			
7, 14 ก.ค. 66 13.00-16.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ได้ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ความเชี่ยวชาญ โดยเริ่มจัดทำเนื้อหา บทที่ 5 การอธิบาย ผลการวิจัย	-ได้มอบหมายงานให้ ร่วมกันศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำมาอภิปราย ให้ทันสมัย


วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
21,28 ก.ค. 66 13.00-16.00 น. (3 ชม.)	วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม	-ได้ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ความเชี่ยวชาญ โดยเริ่มจัดทำเนื้อหา บทที่ 5 การอธิบาย ผลการวิจัย (ต่อ) เนื่องจากต้องศึกษาค้นคว้า ผลงานวิจัยเพื่อนำมาอ้างอิงในงานวิจัยเพื่อให้ ทันสมัย สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้	 บทที่ 5 อภิปราย ข้อเสนอแนะ.pdf
4,18, ส.ค. 66 09.00-12.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-จัดทำรูปเล่มรายงานผลการวิจัย เพื่อการ เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566	 รวมเล่มวิจัย ผลของ โปรแกรมฯ.pdf
8,15 ก.ย. 66 09.00-12.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-เตรียมเอกสารส่งเบิก ผลงานวิจัย เรื่อง “ผลของ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อ พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย”	 บันทึกข้อความขออนุมัติ เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการด
6,13 ต.ค.66 09.00-12.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	- ประสานงานกับศูนย์วิจัย โรงพยาบาล มหาสารคาม ในการขอข้อมูลและแบบฟอร์ม ในการตีพิมพ์ - เขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่	
20,27 ต.ค.66 09.00-12.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	- เขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ - ปรับข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบการส่งผล งานของ รพ. มหาสารคาม	 MKHJ-Template.pdf
21 ต.ค. 66 09.00-12.00 น. (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ส่งบทความเพื่อให้บรรณาธิการพิจารณา -ร่วมให้บริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้าน ภาษาล่าช้า โดยการใช้เครื่องมือ TEDA4I ใน การประเมินพัฒนาการที่คลินิกพัฒนาการ เนื่อง ในวันพยาบาลแห่งชาติ เช่น เด็กหญิงมัดหมี่ อายุ 4 ปี เป็นเด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) แพทย์นัดมาติดตามอาการ พบว่า เด็กชอบแต่งตัว ร่าเริง แจ่มใส แต่ไม่ค่อยพูด จะหัวเราะมีเสียง และร่วมทำกิจกรรมได้แต่ไม่ นานมาก ให้คำแนะนำในการสร้างเสริมกำลังใจ และ พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก รวมทั้งส่งมอบคู่มือเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ให้ ผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจและได้แนวปฏิบัติ ในการดูแลเด็กที่ต่อไป	 คู่มือเด็กตามซินโดรม (Done Syndrome).pdf

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
10,17 พ.ย. 66 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ปรับปรุงแก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการผู้ตรวจผลงานวิจัย โรงพยาบาล มหาสารคาม	 แก้ไข 1 บทความวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการฯ.p
24 พ.ย. 66 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ร่วมให้บริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้าน ภาษาล่าช้า โดยการใช้เครื่องมือ TEDA4I ใน การประเมินพัฒนาการ เช่น เด็กชาย อายุ 3 ปี 8 เดือน มีปัญหาผู้เลี้ยงดู จะชอบให้ดูโทรทัศน์ หนังการ์ตูนที่เด็กชอบ เด็กไม่ชอบอยู่นิ่ง ทำ ตามคำสั่งได้บ้าง แต่เปล่งเสียงเป็นคำๆ ยังไม่ชัด มองเห็นหน้าสบตาได้มากขึ้น ข้อเสนอแนะ ให้ผู้ปกครอง กระตุ้นการสื่อสาร พูดซ้ำๆ ให้เด็กหยุดฟัง และทำตามคำบอกได้	 คู่มือ TEDA4I_manual.pdf
1, 8 ธ.ค. 66 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ จากวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม -ร่วมให้บริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้าน ภาษาล่าช้า โดยการใช้เครื่องมือ TEDA4I ใน การประเมินพัฒนาการ เช่น เด็กชาย อายุ 1 ปี 8 เดือน ยังไม่สื่อสารด้วยการพูด จึงได้ใช้ เครื่องมือประเมินพบว่า เด็กสามารถออกเสียง ได้ ทำท่าทางประกอบง่ายๆ ได้เช่น ยกมือบ้ายๆ สวัสดี และสั่งห้าม หยุดได้ แต่ทำตามคำสั่งอื่นๆ ไม่ได้ ไม่สามารถบอกชื่อสิ่งของได้ ดังนั้นจึงแนะนำการกระตุ้นส่งเสริมด้าน ภาษา ร่วมกับนักเวชศาสตร์สื่อสาร และส่งมอบ โปสเตอร์ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้าน ภาษา ฯ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่องที่บ้าน	 โปสเตอร์โปรแกรมการ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน ภาษาของเด็กปฐมวัย
15, 22 ธ.ค. 66 09.00-12.00 น (3 ชม.)	คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม	-ร่วมให้บริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้าน ภาษาล่าช้า โดยการใช้เครื่องมือ TEDA4I ใน การประเมินพัฒนาการ เช่น เด็กหญิง อายุ 2 ปี 6 เดือน พัฒนาการด้านอื่นๆปกติ แต่จากผล การประเมิน ยังไม่สามารถพูดต่อกันได้ 2-3 คำ แต่พูดได้เป็นคำๆ ยังไม่สามารถชี้อวัยวะใน ร่างกายได้ ถึง 10 รายชื่อ จึงได้ฝึกการใช้	-การเล่านิทาน เรื่อง หนู น้อยห่มกแดง จาก <a href="https://youtu.be/Nx4G0bvKul_g">https://youtu.be/Nx4G0bvKul_g</a>


วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
		<p>ภาษาและเข้าใจภาษา โดยการใช้นิทาน และ เลียนเสียงสัตว์ที่เด็กรู้จัก เด็กสนใจฟังได้นาน กว่า 5 นาที</p> <p>ดังนั้นจึงแนะนำการกระตุ้นส่งเสริมด้าน ภาษา ร่วมกับนักเวชศาสตร์สื่อสาร และส่งมอบ โปสเตอร์ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้าน ภาษา ฯ และหนังสือนิทาน เพื่อการส่งเสริม พัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่บ้าน</p>	<p>-การออกเสียงเรียกชื่อสัตว์ จาก <a href="https://youtu.be/a4VXWiRj3yE">https://youtu.be/a4VXWiRj3yE</a></p>
<p>5 ม.ค. 67 09.00-12.00 น (3 ชม.)</p>	<p>คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม</p>	<p>-ติดตามต้นฉบับ ซึ่งพบว่าได้ตีพิมพ์ วารสาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566)</p>	 <p>ตีพิมพ์ R16_จรัสวรรณ+ ศรีจันทร์ไชย.pdf</p>
<p>12,19 ม.ค. 66 09.00-12.00 น (3 ชม.)</p>	<p>คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม</p>	<p>-ร่วมให้บริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยพบว่า เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษา ส่วนใหญ่ มีประวัติใช้โทรศัพท์ โดยผู้ปกครอง จะให้เด็กเล่นโทรศัพท์ ตั้งแต่หยิบจับเครื่องได้ และจะเปิดการ์ตูนให้เด็กได้ดูตั้งแต่อายุ 6 เดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและขัดขวางการ เรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็ก</p> <p>-ดังนั้น จึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง ใน เรื่อง ผลกระทบของการใช้สมาร์ตโฟนกับเด็ก ปฐมวัย และ ให้คำแนะนำพยาบาล ในเรื่อง บทบาทของพยาบาลในการกระตุ้นส่งเสริม พัฒนาการด้านภาษาฯ ซึ่งผู้เขียน ได้จัดทำเป็น บทความวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่</p>	 <p>บทความวิชาการ ผลกระทบการใช้สมาร์ตโฟน</p>  <p>บทบาทของพยาบาลใน การกระตุ้นพัฒนาการด้าน</p>
<p>รวม 69 ชั่วโมง</p>		<p>สรุปผลการดำเนินการ</p> <p>ในการดำเนินงานพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ได้ต่อเนื่องมาจากปีการศึกษา 2565 โดยได้เขียนงานวิจัย บทที่ 5 อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง จัดทำรูปเล่มวิจัย เพื่อการส่ง เบิกงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ได้เขียนบทความวิจัยผ่าน การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566) นอกจากนี้ยังได้ให้บริการเด็กที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการร่วมกับ พยาบาล และนักเวชศาสตร์สื่อสาร ของโรงพยาบาลมหาสารคาม</p>	


วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการสุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่ง ที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
		<p>สิ่งที่ได้พัฒนา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การพัฒนาความเชี่ยวชาญกับการวิจัยด้านพัฒนาการเด็ก</li> <li>2. ความมุ่งมั่นตั้งใจ วางเป้าหมายที่ชัดเจน จะนำมาซึ่งความสำเร็จ</li> <li>3. การขยายผลการวิจัย และองค์ความรู้จากการดำเนินงาน จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน</li> </ol>	

ขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานผลลัพธ์การทำ Faculty practice ประกอบแนบมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ   
(นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย)  
ตำแหน่ง อาจารย์

ขอรับรองว่า นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย ได้ปฏิบัติ Faculty practice ครบถ้วนตาม  
ตารางการปฏิบัติงานและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

ลงชื่อ   
(นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย)  
หัวหน้าสาขาวิชา

ลงชื่อ   
(นางจิงสิริ สุพรรณโพธิ์)  
ผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยบริการสุขภาพ